
21. fundur hverfisnefndar Lunda- og Gerðahverfis 28.08.2007. 
 
Mætir voru Sædís, Ingibjörg og Ingvar. 
 
Efni fundarins var að skipuleggja aðalfund nefndarinnar og var ákveðið að boða til hans 
fimmtudaginn 27. september. 
 
Sædís tók að sér að athuga hvort Helgi Már Pálsson deildarstjóri framkvæmdadeildar myndi 
vilja halda erindi um Miðhúsabraut og breytingar á Þingvallarstræti. 
 
Ingibjörg tók að sér að ræða við varamenn nefndarinnar og sjá hverjir gefa kost á sér til 
áframhaldandi setu í nefndinni.  
 
Ingvar tók að sér að athuga með veitingar fyrir aðalfund. 
 
Bryndísi var falið að sjá um auglýsingarmál fyrir fundinn, búa til litla auglýsingu sem birtist 2 
vikur fyrir fundinn, sem og að útbúa ½ síðu auglýsingu sem birtast á daginn fyrir fund í 
dagskránni.  Sædís mun taka að sér að koma upplýsingum um fundin inn á heimasíðu 
Akureyrarbæjar. 
 
Fleira var ekki rætt 
 
Fundi slitið um 9.30. 


